

### บทที่ 3

#### ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษาปัญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด  
พิษณุโลก ได้มีการกำหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาดังต่อไปนี้

#### ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้ได้ทำการศึกษาเฉพาะปัญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีเท่านั้น โดยศึกษาจากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 แห่ง ซึ่งให้บริการเงินให้กู้ยืม จำหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง วัสดุการเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปด้วย แต่การศึกษาครั้งนี้ไม่รวมถึงสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ชุมชนสหกรณ์ สหกรณ์ปฏิรูปสวนป่าปฏิรูปที่ดิน สหกรณ์ปศุสัตว์ (สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก, 2550)

ศึกษาถึงปัญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชี ในเรื่องของการควบคุมภายในทั่วไป ในกิจกรรมด้านการบัญชี เงินสดและเงินฝากธนาคาร รายรับ รายจ่าย การขายสินค้าและลูกหนี้ การซื้อสินค้าและเจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ถาวร เงินให้กู้ยืม เงินเดือนและค่าจ้าง

การศึกษานี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550

#### วิธีการศึกษา

##### 1. ข้อมูลปฐมภูมิ

จากการสร้างแบบสอบถาม และนำไปสอบถามโดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์การเกษตร ได้แก่ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี และพนักงานการเงิน

##### 2. ข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ารวบรวมจากหนังสือวิชาการ และตำรา รายงานเอกสารต่าง ๆ รวมไปถึงระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในทางการบัญชีของสหกรณ์การเกษตร

### ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 แห่ง และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จะลงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในทางการบัญชี จากสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก 9 แห่ง ๆ ละ 3 คน ได้แก่ ผู้จัดการ พนักงานบัญชี และ พนักงานการเงิน รวมตัวอย่างทั้งหมด 27 คน

### การวิเคราะห์ข้อมูล

#### การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทั้งหมดจะนำมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) และนำเสนอข้อมูลทีวิเคราะห์ในลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะต่างๆ ไปของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จะแบ่งระดับของปัญหาเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับปัญหา	คะแนน
มากที่สุด	5
มาก	4
ปานกลาง	3
น้อย	2
น้อยที่สุด	1
ค่าเฉลี่ย	ระดับปัญหาและการแปลความหมาย
4.50 – 5.00	ปัญหาในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49	ปัญหาในระดับมาก
2.50 – 3.49	ปัญหาในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49	ปัญหาในระดับน้อย
1.00 – 1.49	ปัญหาในระดับน้อยที่สุด

### นิยามศัพท์

**สหกรณ์** คือ องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินกิจการที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการและความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของเหล่าสมาชิก

**สหกรณ์การเกษตร** หมายถึง สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

**การควบคุมภายในทางการบัญชี** หมายถึง การจัดองค์กร วิธีการและมาตรการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการป้องกันทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการทุจริตผิดพลาดทั้งปวง และเพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องเชื่อถือได้ระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีที่ดีสามารถป้องกันสินทรัพย์ขององค์กรจากการทุจริตผิดพลาดและทำให้รายการทางบัญชีถูกต้องและเชื่อถือได้ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved